

THƯ KÊU GỌI
Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Thái
vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang;
- Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài xã.

Trong gần hai năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân và sự an toàn của nhân loại. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thể Delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng; số người mắc bệnh, số ca tử vong tăng nhanh. Số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm... cần được hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm; một phần kinh phí mua vắc xin tiêm cho toàn dân để sớm đưa nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Đảng ủy về tiếp tục phát động đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Thái kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với tình cảm sâu sắc, trách nhiệm với cộng đồng hãy tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch”; cùng chung tay, góp sức bằng cả vật chất và tinh thần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã nói riêng và cả nước nói chung thực hiện mục tiêu kiểm chế, kiểm soát dịch Covid-19 thành công. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ LLVT và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hãy ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập; công nhân, người lao động không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

Thời gian vận động: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: **Ban vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 xã Kim Thái. Số tài khoản: 3761.0.9002218.91046 tại Kho bạc Nhà nước huyện. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Thái (Số điện thoại 0944635655).**

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ KIM THÁI



Trần Ngọc Xuân